



ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Academic Affairs Convention Center and Management of Ramathibodi Hospital

Academic Affairs Convention Center and Management

ที่ ศร ๐๕๑๗.๐๖/ว. ๕๗/๒๒

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมระยะสั้น

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผ่นพับ จำนวน ๑ แผ่น

ด้วย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดการอบรมระยะสั้นเรื่อง “การบำบัดระบบหายใจในเวชปฏิบัติ” (Respiratory Care in Clinical Practice) ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒-๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมราชาแกรนด์บอลรูม ชั้น ๑๑ อาคาร ๒ โรงแรมปริ้นซ์พลาซ่า กรุงเทพฯ สำหรับแพทย์และพยาบาลที่มีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยระบบหายใจโดยเฉพาะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบข้อผิดพลาดของการบำบัดระบบหายใจที่พบบ่อยในประเทศไทย และสามารถวินิจฉัยข้อผิดพลาดของการบำบัดระบบหายใจในโรงพยาบาลของตนเอง และกำหนดแนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้นได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและโรงพยาบาลของท่านอย่างมาก เนื่องจากการบำบัดระบบหายใจที่ผิดพลาด เป็นสาเหตุสำคัญที่สุดของอัตราการตายและทุพพลภาพที่ไม่น่าเกิดขึ้น รวมทั้งการไม่สามารถหย่าเครื่องช่วยหายใจได้สำเร็จ ทำให้ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและงบประมาณของโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก

ในการนี้ คณะฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดอบรมระยะสั้นดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ อาหารพยาบาล นักกายภาพบำบัด และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนการบำบัดระบบหายใจ และผู้สนใจทั่วประเทศ จึงขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมระยะสั้นดังกล่าว อัตราค่าลงทะเบียน ท่านละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) อนึ่ง ข้าราชการ พนักงานองค์การรัฐวิสาหกิจสามารถเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบของทางราชการจากต้นสังกัดได้ ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ผู้สนใจกรุณากรอกรายละเอียดใบสมัครและส่งไปยังงานบริการวิชาการ อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรจนา บุญเลิศกุล, คุณกัมจุมณี กอดแก้ว หรือคุณกรกมล สุนทรพิทักษ์กุล โทร. ๐๒-๒๐๑-๒๑๕๓, ๐๒-๒๐๑-๒๖๐๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมให้บุคลากร ในสังกัดได้ทราบโดยทั่วกันด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี

